



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๕๓๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินต้นประจำวัน
ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	จิตอาสา พัฒนาคลอง แสนแสบ ติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสีย ชุมชน ณ ชุมชน กมลาลูอิสลาม	thaiptost mccot facebook.com/voicetv facebook.com/ prbangkok facebook.com/ Ratsadon News twitter.com/TNAMCOT	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังร่วมกิจกรรมลงมอบพื้นที่เพื่อ จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และส่งมอบถังดักไขมันอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการ "จิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ณ ชุมชนกมลาลูอิสลาม" ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ กทม. และเอสซีจี จัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า กทม.และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ และติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมันเพื่อลดการปล่อยของเสีย ลงแม่น้ำลำคลอง การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการ แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมสามารถเป็น "ชุมชนต้นแบบ" แก้ปัญหาขยะ และน้ำเน่าเสีย ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมีสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>- จากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ ด้วยการ ปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) และผักสวนครัว ตรวจเยี่ยมชมการจัดถังดักไขมัน ห้องครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมลาลูอิสลาม ทั้งนี้ กทม. รับสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการ ปรับปรุงทัศนียภาพพัฒนาคู คลองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนทั้งในด้านการสร้างพื้นที่สีเขียวริมคลอง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วยลดปัญหาน้ำท่วม เพิ่มทางเลือก การเดินทางด้วยบริการเรือขนส่งและลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในน้ำ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา คู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในกรุงเทพฯ</p> <p>- ประสานความร่วมมือติดตั้ง อุปกรณ์ดักไขมัน เพื่อลด การปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ สาธารณะในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา คู คลองและการ ติดตั้งอุปกรณ์ดักไขมัน เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียลง แหล่งน้ำสาธารณะในกรุงเทพฯ พร้อมขอความร่วมมือ ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ แหล่งน้ำสาธารณะ ไม่ทิ้ง ขยะ น้ำเสียลงในคูคลอง</p>
๒	ผ.กท.กำกับ หน่วยงาน ในสังกัด เตรียมพร้อม รับมือโควิด 19 แพร่ระบาด ระลอกใหม่-	ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ champlus thestandard ryt๙ infoquest mgronline thapost naewna twitter.com/Wereport online	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมได้หารือเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ภาพรวมกรุงเทพฯ ยังไม่น่าห่วง รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ คน/วัน โดยมีผู้ป่วยสีเขียวไม่ถึงร้อยละ ๑ อัตราครองเตียง ยังไม่น่าห่วง และได้สั่งเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยสีเขียว ๕๐๐ เตียง และเตียง ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่ออีก ๓๐๐ เตียง รวมถึงให้สำรวจ เพื่อสำรวจยา ฟ้าวิฟราเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และออกซิเจน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโควิด 19 รองรับ สถานการณ์กรณีผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จำนวนมากจากการ แพร่ระบาดระลอกใหม่</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนัก อนามัย สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเตรียม ความพร้อมมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ประเด็นที่ยา-ออกซิเจน		รายละเอียดคือ ประชาชนยังต้องใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ และการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากร ขอให้ประชาชนไปปรับเข็มกระตุ้นเข็ม ๓ เข็ม ๔ โดยสามารถ Walk in ไปฉีดได้ที่อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง หรือจองคิวฉีดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทุกวัน ขณะนี้การฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ของประชาชนอยู่ที่ ๕,๗๒๘,๒๗๓ โดส คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๐ ส่วนเข็ม ๔ อยู่ที่ ๑,๘๕๐,๘๙๓ โดส คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑ - สถานการณ์ในโรงเรียนสังกัด กทม. พบนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 จำนวน ๒,๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔ จากจำนวนนักเรียน ๒๕๓,๕๑๕ คน เพราะส่วนใหญ่จะพบการติดเชื้อในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก เพราะเด็กโตมีกิจกรรมหลังเลิกเรียน เช่น เล่นกีฬา ซึ่งยังไม่ห่าง แต่ให้แนวทางดูแลนักเรียนตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด สถานการณ์ภาพรวมยังคงควบคุมได้และติดตามอย่างใกล้ชิด		การแพร่ระบาดโควิด 19 อาทิ การเปิดศูนย์พักคอย สำรองยารักษาภัณฑ์ บุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์ การมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
๓	กทม. ขยายเวลา จัดเก็บค่าขยะ อัตราใหม่ ถึง ต.ค.๖๖ เตรียมปรับปรุง ข้อบัญญัติขยะ ให้อรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการ ขยะให้มีประสิทธิภาพ	มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา kaosod innnews siamrath naewna matichon dailynews workpointtoday chplus thaipbs prachachat mgronline thaipost thestandard bangkokbiznews ryt๙ workpointtoday fmc๙bkk infoquest ch๗ thainews mco๓ matchonweekly today_line.me newtv	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ว่า สำนักสิ่งแวดล้อม (สสส.) เสนอการพิจารณากำหนดวันบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากปัจจุบัน กทม. ใช้งบประมาณกว่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท/ปี ในการจัดการขยะ แต่สามารถจัดเก็บค่าขยะได้เพียง ๕๐๐ ล้านบาท/ปี จึงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม. เพื่อขอความเห็นชอบการเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัตราใหม่จากเดือนละ ๒๐ บาท เป็น ๘๐ บาท ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ออกไปอีก ๑ ปี เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเห็นควรลดต้นทุนการจัดการขยะที่ กทม. ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและมาจากการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม โดยการรณรงค์แยกขยะ ด้วยแนวคิดขยะเป็นทองคำ การเพิ่มแรงจูงใจในการแยกขยะ ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ หรือนำไปขายได้ คาดหากมีการคัดแยกขยะจะสามารถลดค่าจัดการขยะได้อย่างแน่นอน	ด้านบวก - พิจารณาเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อัตราใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อัตราใหม่จากเดือนละ ๒๐ บาท เป็น ๘๐ บาท ที่จะ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ออกไปอีก ๑ ปี เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
๔	หน่วยงาน กทม. พร้อม Open	ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ isranews kaosod thairath	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทำแผนและรายละเอียด การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน กทม. ภายใน ๙๐ วัน เพื่อให้ประชาชน	ด้านบวก - จัดทำแผนและรายละเอียด การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	Bangkok ขับเคื้อน กรุงเทพฯ แบบโปร่งใส มีประสิทธิภาพ	matichon mgronline facebook.com/Voice OnlineTH thainews innews ch๗ khaosod thestandard blockdit prachachat twitter.com/thaipost twitter.com/isranews twitter.com/news๑๐๕ twitter.com/supotayan twitter.com/thestandard	<p>รับทราบ เข้าสู่กระบวนการรัฐสภาดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของหน่วยงานไหลลื่นในการประสานงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานโยธา (สนย.) เพียงแห่งเดียว หากเปิดเผยแพร่ข้อมูลจะทำให้ข้อมูลอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ กระจายไปที่สำนักงานการคลัง เพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บภาษี ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- ได้ลงนามคำสั่ง กทม.ที่ ๑๕๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล กทม. เพื่อให้การเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล ดังนี้ (๑) ปฏิบัติตามประกาศ กทม.ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ เรื่อง ธรรมนูญกบิลข้อมูลภาครัฐของ กทม. ส่วนที่ ๑ โดยการจัดทำข้อมูลของ กทม.ในฐานะทรัพย์สิน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลของ กทม. (๒) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลเปิด ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงกฎหมาย นโยบาย ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ ความมั่นคงของชาติ และความเสียด้านความปลอดภัยทุกด้าน (๓) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ กทม.และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงาน ต้องรวบรวมและเผยแพร่เครื่องมือทางดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่ดีภายใน ๓๐ วัน (๔) สำนักงบประมาณ สำนักการคลัง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ต้องร่วมกันกำหนดมาตรการสนับสนุนการบูรณาการข้อกำหนดนโยบายข้อมูลเปิด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของ กทม.ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันออกคำสั่ง (๕) ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ กทม.กำหนดเป้าหมายการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและ (๖) ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๑-๒ และข้อ ๔ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันออกคำสั่ง</p>	<p>กทม.เพื่อให้ประชาชนรับทราบเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>ข้อคิดเห็น การจัดทำแผนและรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน กทม.เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าสู่กระบวนการรัฐสภาดิจิทัล</p>
๕	กทม.-สสส. และภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	มติชน ข่าวสด naewna thairath matichon prachachat thainews khaosod	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือเรื่องพื้นที่สุขภาวะและโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายว่า พื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องสำคัญ ต้องจัดระบบให้ดีกว่าจะเพิ่มอย่างไร อาทิเครือข่ายของชุมชนร่วมกันและมีชุมชนช่วยเหลือให้มีคุณภาพ โดย สสส.มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่ง กทม.มี</p>	<p>กทม.เพื่อให้ประชาชนรับทราบเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความตื่นตัวกับการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก ในกรุงเทพฯ	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	ผ.กท.แจ้ง ไม่ได้ห้ามจ้าง ออร์แกนไนซ์ จัดงาน กทท. แต่ต้อง คำนึงถึง ความเหมาะสม	thaiptv voicetv naewna siamath chplus mgronline thailand thaipbs today. line.me twitter.com/ naewna twitter.com/ thaipost	นโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นและโครงการสวน ๑๕ นาที ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้ ล้านต้นมีความก้าวหน้าไปมาก ส่วนโครงการสวน ๑๕ นาที หลักสำคัญคือ ต้องสรรหาที่ดินเพิ่มเติม โดยบูรณาการกับภาคเอกชนและประชาชนในการ ร่วมรับผิดชอบ - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทท. กล่าวกรณีการจัดจ้างบริษัทออร์แกนไนเซอร์ ให้จัด กิจกรรมของ กทท.ว่า ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการจ้าง เพื่อประหยัด งบประมาณ โดยงานใดที่ กทท.สามารถดำเนินการได้เองขอให้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนด เน้นการทำงานโดยบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ของ กทท. ซึ่งมีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการทำงานของ กทท. เนื่องจากได้ขับเคลื่อนการทำงานของ กทท.มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากงานใดมีความจำเป็นยังสามารถใช้บริษัท ออร์แกนไนเซอร์ได้ โดย พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม	สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพง กรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ ตำบลบาง - กำหนดแนวทางการจัด กิจกรรมของ กทท.มุ่งเน้น การประสานความร่วมมือ สื่อมวลชน เพื่อประหยัด งบประมาณของ กทท.	ในการดำเนินโครงการ ปลูกต้นไม้ล้านต้นและสวน ๑๕ นาที ให้ประชาชนได้ ทราบอย่างต่อเนื่อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ของ กทท.มุ่งเน้นการประสาน ความร่วมมือสื่อมวลชน เพื่อ ประหยัดงบประมาณของ กทท. และพิจารณาการ จัดจ้างบริษัทออร์แกนไนเซอร์ ตามความเหมาะสม
๗	กทท. ยังคงเข้ม แก้ปัญหา ทบทวนแผน เตรียม จัดระเบียบ คนไร้บ้าน บริเวณถนน ราชดำเนิน	dailynews nationtv mgronline ch๗	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทท. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่ภาพในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการตั้งหาบเร่แผงลอยบริเวณแยกราชประสงค์ว่า มาตรการหาบเร่ แผงลอยยังมีความเข้มงวดตามระเบียบอยู่เช่นเดิม ซึ่งจะต้องพิจารณาในข้อ ระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เรื่องนี้อีกครั้ง ที่ผ่านมามีหลายเรื่องมีการใช้ระบบ Traffy Fondue ในการ แก้ปัญหา ยืนยันนโยบายการแก้ไขปัญหาหาบเร่และแผงลอยยังคงเข้มงวด เช่นเดิม - ส่วนกรณีปัญหาคนไร้บ้านบริเวณหน้า รร.สตรีวิทยา ถนนราชดำเนิน ประชาชน กังวลเรื่องความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน ได้มอบหมายให้นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ผว.กทท. ติดตามปัญหา ซึ่งต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ บริเวณ ดังกล่าวมีการนำอาหารมาบริโภค คนไร้บ้านจึงมารับอาหาร ทั้งนี้ กทท. มีนโยบายหรือพื้นที่บ้านอิมใจที่ปิดให้คนไร้บ้านได้เข้ามาพัก ก่อหน้าที่ กทท. เคยเช่าที่บริเวณแยกประชาแมนศรี เพื่อทำบ้านอิมใจ แต่ได้ยกเลิกไป เนื่องจาก ภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าพื้นที่ โดย กทท.อาจจะหาเช่าพื้นที่ภาครัฐที่ค่าเช่า ไม่สูงมาก เพื่อทำเป็นบ้านอิมใจให้คนไร้บ้านได้มาพักพิงชั่วคราว	ด้านบวก - จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ - หาแนวทางการแก้ไขปัญหาคคน ไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง	- สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนา สังคม สำนักงานเขตและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และการแก้ไขปัญหาคคนไร้บ้าน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ใต้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	<p>สธ.เคย ยอดผู้ป่วย โควิด 19 ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น- พบสายพันธุ์ BA.๔/BA.๕ ร้อยละ ๗๒</p>	<p>bangkokbiznews prachachat dailynews matichon thaipost thansettakij komchadluek</p>	<p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และปริมาณรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่และจะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นจะเหมือนกับระลอกที่ผ่านมาคือ กระจายไปจังหวัดต่าง ๆ จากเมืองไปชนบท ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้แพร่ไปต่างจังหวัดเร็วขึ้น จึงต้องช่วยลดความเสี่ยง โดยคงมาตรการป้องกันส่วนบุคคลให้เข้มข้น เพราะหากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว ผู้ป่วยปอดอักเสบจะเพิ่มขึ้นเร็วไปด้วย ซึ่งจะกระทบกับเตียงและยารักษา ขณะนี้ สธ.ปรับลดเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในโรงพยาบาล (รพ.) ต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วย ทำให้จำนวนเตียงผู้ป่วยลดลงด้วย ทั้งนี้ มี ๘ จังหวัดที่อัตราการครองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ในระดับ ๒-๓ มากกว่าร้อยละ ๒๐ ได้แก่ กรุงเทพฯ ร้อยละ ๓๘.๒ สมุทรปราการร้อยละ ๒๙.๘ นนทบุรีร้อยละ ๔๒.๖ นครสวรรค์ ร้อยละ ๒๖ ชัยภูมิร้อยละ ๓๐.๕๐ ปทุมธานีร้อยละ ๒๙.๓ เลยร้อยละ ๒๒.๑ และน่านร้อยละ ๒๐.๕๐</p> <p>- สธ.คาดการณ์สถานการณ์ระยะ Post Pandemic ปี ๖๕ โดยมีสัญญาณเตือนที่จะพิจารณาปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค คือ (๑) ผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับรักษาใน รพ. เกิน ๔,๐๐๐ ราย/วัน อาจต้องให้ใส่หน้ากากอนามัย ๑๐๐% หรือเว้นระยะห่างมากขึ้น (๒) ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เกิน ๔๐๐-๕๐๐ ราย/วัน อาจต้องปรับมาตรการรักษาให้ยาเร็วขึ้น ป้องกันโรคอื่นด้วย และ (๓) ผู้เสียชีวิตเกิน ๕๐ ราย/วัน หากเกินต้องมีการเพิ่มมาตรการเพิ่มเติม นอกจากนี้ หลังช่วงวันหยุดยาวเดือน ก.ค.นี้ สธ.ขอความร่วมมือให้คนงดมาตรการ ๒ U ได้แก่ Universal Prevention มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล และ Universal Vaccination คือ การฉีดวัคซีน</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. ระบุจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา พื้นที่กรุงเทพฯ พบ BA.๔/BA.๕ เพิ่มเรื่อย ๆ จากร้อยละ ๑๒ เป็น ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๘ และร้อยละ ๗๒ ส่วนเรื่องความรุนแรง ในกรุงเทพฯ พบผู้ที่อาการไม่รุนแรง ๑๖๕ ตัวอย่าง มีสัดส่วนเป็น BA.๔-BA.๕ ประมาณร้อยละ ๗๒ ส่วนกลุ่มที่อาการรุนแรง ปอดอักเสบมากจนต้องเข้า รพ.และใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิตมี</p>	<p>ผ่านบวก - เตรียมความพร้อมระบบ บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขของ กทม. เพื่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยอาการ ปอดอักเสบและใส่ท่อช่วย หายใจ</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนัก อนามัย และสำนักงานงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมพร้อม ระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขของ กทม. เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยอาการ ปอดอักเสบและใส่ท่อช่วย หายใจ ตามที่ สธ.ระบุพบ ผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์ BA.๔/BA.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>รายละเอียด</p> <p>๑๓ ราย ตรวจ BA.๔-BA.๕ รวม ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ถือว่าสัดส่วนมากกว่าส่วนภูมิภาค ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ๓๐๙ ตัวอย่างเป็น BA.๔-BA.๕ รวมร้อยละ ๓๓ สัดส่วนยังไม่มากเท่ากรุงเทพฯ สรุปข้อมูลจนถึงปัจจุบัน เห็นชัดว่า BA.๔/BA.๕ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มในเขตกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ยังสรุปความรุนแรงชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากตัวเลขยังน้อยอยู่ จึงขอความร่วมมือ รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัด กทม. ขอให้เก็บตัวอย่างผู้ป่วยปอดอักเสบที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งผู้เสียชีวิต ส่งตรวจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานประชาสัมพันธ์